
รายงานการประชุม 
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2567 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

ผู้มาประชุม 

 

1. นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม  

ประธาน 

2. นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม 
(ผู้แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม) 

คณะทำงาน 

3. นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง คณะทำงาน 
4. นางศิรประภา  สุคนธบัณฑิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะทำงาน 
5. นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทำงาน 
6. นายอภิชัจ  เจียรวิริยะนาถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย) 
คณะทำงาน 

7. นายเกียรติยศ  ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน คณะทำงาน 
8. นางสาวดวงพร   อุปรไมยมาศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ 

(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และ 
สารบบที่ดิน) 

คณะทำงาน 

9. นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน คณะทำงาน 
10. นางสาวณศิภัสร์  ไชยธนิตวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน) 
คณะทำงาน 

11. นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ 
(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

คณะทำงาน 

12. นางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
13. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน 
14. นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการ

พระราชดำริและโครงการพิเศษ 
คณะทำงาน 

15. พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

คณะทำงาน 

16. นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก. คณะทำงาน 
17. นายอุกฤษฎ์  อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน คณะทำงานและ

เลขานุการ 
18. นางสาวณิฐชานันท ์ อภิวัฒน์ธนิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สวผ. คณะทำงานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางเกตุวราภรณ์ สร้อยปา ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก. คณะทำงานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสุพัตรา สายาจักร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก. 
2. นางศตญา หนุนพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบก. 
3. นางสาววรรณภา จากน่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สบก. 
4. นางสาวรัตนา แก้วแท้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก. 
5. นางสาวพิสมัย บัวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กกจ. 
6. นางสาวเกษร รอดเดช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ศทส. 
7. นางสาวธารทิพย์ วงศ์เวียน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สจก. 
8. นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก. 
9. นางสาวจิรนันท ์ เสนานุช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก. 
10. นางสาวนุชจร ี พะวงศ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก. 
11. นางจรรยา  พงษ์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สผส. 
12. นางสาวอริญา เสพสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สผส. 
13. นางสาวกัญญาลักษณ์ จริยกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สบท. 
14. นางจรัสศร ี หาสตะนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สบท. 
15. นายณัชพล บุญสุข วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สพป. 
16. นายภานุพงษ ์ จั่นจีน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สพป. 
17. นางจิตรา กรดหนู เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพท. 
18. นายสุริยา เปรมสมัย เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สพท. 
19. นายพชร แสนหล้า นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สพท. 
20. นางสาวสายสุนีย ์ จันทรภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ กพร. 
21. นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร. 
22. นางจิณห์นิภา อุดมรัตนเทพกิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร. 
23. นางปรียาภรณ์ สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สวผ. 
24. นางพรชนก เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ สวผ. 
25. นางสาวธนิยา ปฐมสุบรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สวผ. 
26. นางสาวจริยา ศรีฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
27. นางสาวอิสริยาภรณ์ บูรณ์โภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
28. นายสุทิวัส สกุลโรจน์นภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
29. นางสาววรางคณา เรือนทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
30. นางสาวอรวรรณ ชูเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ. 
31. นายสุทธิจักร์  ทรัพย์ดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
32. นางสาวเสริฐ  อินทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
33. นางสาวรุจิรัตน์  จันทะคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
34. นายศาสตร์ศิลป์  รสสุคนธ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
35. นางสาวพันธุ์วีร ์ พันธุ์อำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
36. นางสาวสุนิสา  สุขโภชน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
37. นางสาวกาณจนะภัสส์ พรหมศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ. 
38. นางสาวสถิตย์ภรณ ์ นาคสีดี เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สวผ. 
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ปฏิรูปที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด 37 จังหวัด 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ครั้งที ่4/2567 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (ผอ.สวผ.) คณะทำงานและ
เลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ให้คณะทำงานพิจารณารับรองแล้ว 
ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ 1210.3/ว 1228 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และ ที่ กษ 1210.3/1269 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ซึ่งคณะทำงานได้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ สามารถ 
ดาวน์โหลดรายงานดังกล่าว ได้ที่ เว็บไซต์ ส.ป.ก.> สำนักวิชาการและแผนงาน>รายงานการประชุมอื่น ๆ> 
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 4/2567 หรือตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม  

มติคณะทำงาน รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องท่ี 3.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2567 (สบก.)  

 นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผอ.สบก.) ได้นำเสนอต่อ 
ที่ประชุม ดังนี้ 

1. ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ 
  1.๑  ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ส.ป.ก. 
  1) ส.ป.ก. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับที่ 9 จาก 17 
หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567) เมื่อเปรียบเทียบลำดับ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ 11 จาก 17 หน่วยงาน (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) 
  2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 74.11 จำแนกตามลักษณะ
รายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 82.75 และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 34.51 
  ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนกรกฎาคม 2567 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 88 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 88 และรายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ 86.66 
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 1.2 ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนัก/กอง/ศูนย ์
  1) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ได้แก่ สำนักบริหารกลาง (สบก.) โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ 88.22 (เป้าหมาย ร้อยละ 88) 
  2) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ได้แก่ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) สำนักกฎหมาย (สกม.) กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.) และสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ 100 (เป้าหมาย ร้อยละ 86.66)  
  3) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ได้แก ่สบก. โดยมีผลใช้จ่าย ร้อยละ 88.22 (เป้าหมาย ร้อยละ 88) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายรายงานการประชุม 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
1) ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ให้ความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดของเลขาธิการ ส.ป.ก. และ 2) ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ที ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่า
เป้าหมาย แจกแจงแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือต่อที่ประชุม 

นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (ผอ.สจก.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 5,447,622.83 บาท ได้ดำเนินการโอนให้ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งยังไม่ได้ตัดยอด 
จำนวน 2,350,000 บาท และจะคงเหลืองบประมาณที่ สจก. จำนวน 3,097,623 บาท  

นางสาวจารุวรรณ ใหญ่ยงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก. ได้ชี้แจงเพิ่มเติม 
ต่อที่ประชุมว่า งบประมาณจำนวน 3,097,623 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ เช่น 1) ค่าจัดงานมอบโฉนด
เพ่ือการเกษตร จำนวน 531,660 บาท 2) ค่าตรวจสอบแปลงที่ดิน จำนวน 456,250 บาท และ 3) ค่าจ้าง
เหมาบริการ จำนวน 367,509 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินเหลือจำนวนประมาณ 300,000 บาท ซึ่งจะ
ขออนุมัติโอนให้ ส.ป.ก.จังหวัด เพ่ิมเติม เพ่ือจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับพิมพ์โฉนดเพ่ือการเกษตร 

นางสาวดวงพร อุปรไมยมาศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สำนักแผนที่และสารบบ
ที่ดิน (สผส.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,255,099.09 บาท แยกเป็น 1) กิจกรรม
แผนที่แปลงที ่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network จำนวนเงินประมาณ 1,500,000 บาท ซึ ่งจะใช้ 
ในการจัดฝึกอบรมเดือนสิงหาคม 2567 จำนวนเงินประมาณ 500,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงิน
ประมาณ 200,000 บาท ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวนเงินประมาณ 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการติดตามงาน และ 2) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน จำนวนเงินประมาณ 200,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ กรณีพ้ืนที่พิพาทต่างๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โดรน และค่าบริหารสำนักงานอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด 

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,659,260.90 บาท แยกเป็น 1) ค่าประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที ่ดิน 
เพื ่อเกษตรกรรม จำนวนเงินประมาณ 750,000 บาท และ 2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงินประมาณ 
300,000 บาท ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จำนวนเงินประมาณ 1,000,000 บาท ทั ้งนี ้ คาดว่าจะสามารถ  
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกำหนด 

นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ 
(ผอ.กปร.) ได้ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวนประมาณ 376,000 บาท แยกเป็น 
1) ค่าบริหารสำนักงาน จำนวนเงินประมาณ 167,919 บาท และ 2) งบเนื ้องาน จำนวนเงินประมาณ 
208,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบริหารสำนักงาน จะมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการ
เบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ ส่วนงบเนื้องาน จะมีการจัดงานสีสรรพรรณไม้ ระหว่างวันที่ 
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7 - 12 สิงหาคม 2567 และจะของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) 
ในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ต่อไป 

นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน (ผอ.สบท.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 280,095.39 บาท คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด 

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ.กพร.) ได้ชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน 79,116.10 บาท แยกเป็น 1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงิน
ประมาณ 40,000 บาท และ 2) ค่าจัดทำโล่รางวัลและค่าเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนประมาณ 
30,000 บาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด 

นางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผอ.กตน.) ได้ชี ้แจงต่อ 
ที่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน 100,818.97 บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ
ใช ้จ ่ายงบประมาณเป็นไปตามที ่กำหนด และจะของบประมาณสนับสนุนเพิ ่มเต ิม เพื ่อซ ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ 

นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (สพท.) ได้ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า งบประมาณคงเหลือ จำนวน 7,328,102.93 บาท แยกเป็น 
1) กิจกรรมส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงินประมาณ 1,000,000 บาท เป็นค่าเดินทาง
ขนส่งต้นกล้าและค่าจ้างคนงาน 2) กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงินประมาณ 
1,7000,000 บาท ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมช่วงเดือนสิงหาคม 2567 3) การจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) และระดับกลาง (นปก.) จำนวนเงินประมาณ 1,9000,000 บาท 
4) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ในการฝึกอบรม จำนวนเงินประมาณ 300,000 บาท 
และส่วนที่เหลือเป็นค่าบริหารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และอ่ืนๆ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นไปตามที่กำหนด 

นางศิรประภา สุคนธบัณฑิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผอ.กกจ.) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 631,295.04 บาท เป็นการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2567 แยกเป็น 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 2) ค่าจัดทำของที่ระลึกให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ 3) ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนวินัย 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
5) ค่าบริหารสำนักงาน และ 6) ค่าอ่ืนๆ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนด 

นางสาวณศิภัสร์ ไชยธนิตวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพป. ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,500,118.54 บาท แยกเป็น 1) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม 
จำนวนเงินประมาณ 400,000 บาท โดยมีแผนการใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ จังหวัดกระบี่ 
ค่าวัสดุสำนักงานแปลง คทช. และ 2) ค่าพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวนเงินประมาณ 300,000 บาท คาดว่า 
จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกำหนด 

นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สกม. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณ 
คงเหลือ จำนวน 1,611,543.71 บาท เป็นกิจกรรมตรวจสอบที ่ด ิน โดยเป็นค่าธรรมเนียมศาล และ 
ค่าบังคับคดี จำนวนเงินประมาณ 1,200,000 บาท ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัด ได้ประมาณค่าธรรมเนียมศาลและ 
ค่าบังคับคดี ให้ สกม. เป็นเงินประมาณ 400,000 บาท ซึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจะดำเนินการส่งคืน
งบประมาณ ต่อไป 

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้เสนอต่อที ่ประชุมว่า 
สำนัก/กอง/ศูนย์ ควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ ส่ง สวผ. ทั้งนี้ ต้นเดือนกันยายน 2567 
สวผ. จะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือของสำนัก/กอง/ศูนย์ อีกครั้ง ซึ ่งหากใช้จ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว สำนัก/กอง/ศูนย์ จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
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นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์ 
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือ โดยแจกแจงรายละเอียดแต่ละรายการให้ชัดเจน และจัดส่งให้ สวผ. 
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ 

เรื่องท่ี 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (สบก.)  

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที ่ประชุมเกี ่ยวกับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 
26 กรกฎาคม 2567 ดังนี้  

1. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ส.ป.ก. 
 1) ส.ป.ก. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ในลำดับที่ 10 จาก 17 หน่วยงาน 
ในสังกัด กษ. (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567) เมื่อเปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา  
ส.ป.ก. ได้ลำดับที่ 13 จาก 17 หน่วยงาน (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) 
 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 67.26 โดยผลการเบิกจ่าย
งบประมาณจำแนกตามลักษณะรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 81.30 และรายจ่ายลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 2.92 
 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม และรายจ่ายประจำสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนรายจ่าย
ลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ของเดือนกรกฎาคม 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 
ร้อยละ 65 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 71.33 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 39 

2. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สำนัก/กอง/ศูนย์ 
 1) รายจ่ายประจำ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ได้แก่ กพร. สำนักบริหารกองทุน (สบท.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ศทส.) สบก. และกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) โดยมีผลเบิกจ่าย 
ร้อยละ 81.20 ร้อยละ 80.97 ร้อยละ 79.10 ร้อยละ 73.59 ร้อยละ 73.36  และร้อยละ 73.13
ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ 71.33) 
 2) รายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ได้แก่ สกม. กพร. สจก. และ กกจ. โดยมีผลเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ 39)  
 3) ภาพรวม พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ 
กพร. สบท. กตน. ศทส. สบก. กปร. กกจ. สวผ. โดยมีผลเบิกจ ่าย ร ้อยละ 82.45 ร ้อยละ 80.97  
ร้อยละ 79.10 ร้อยละ 73.59 ร้อยละ 73.36 ร้อยละ 73.13 ร้อยละ 73.07 และร้อยละ 72.00 
ตามลำดับ (เป้าหมาย ร้อยละ 65) โดยมรีายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

มติคณะทำงาน รับทราบ 

เรื่องท่ี 3.3 ผลการเบิกจ่าย เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สบก.)  
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) งบลงทุน ข้อมูล  

ณ วันที ่ 26 กรกฎาคม 2567 พบว่า รายการงบลงทุนที ่ได้รับจัดสรร จำนวน 246 รายการ เป็นเงิน 
259.6989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 91 รายการ เป็นเงิน 7.58997 ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อ/สัญญา 
65 รายการ เป็นเงิน 82.0077 ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นเงินงบดำเนินงาน เป็นเงิน 0.0850 ล้านบาท 
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คงเหลือ จำนวน 90 รายการ เป็นเงิน 170.0161 ล้านบาท 2) รายการงบลงทุนเหลือจ่าย 9.7454 ล้านบาท 
เปลี่ยนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0.0850 ล้านบาท และเปลี่ยนเป็นงบลงทุน จำนวน 
4 รายการ เป็นเงิน 1.6045 ล้านบาท รวมเงินเปลี่ยนแปลงแล้ว 1.6895 ล้านบาท คงเหลือ 8.0559 ล้านบาท 
3) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 พบว่า เงินกันเหลื่อมปี  
(ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2566) จำนวน 56.3040 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 45.0976 ล้านบาท คงเหลือ 
11.2063 ล้านบาท โดยเงินคงเหลือกันเหลื่อมปี ที่ยังไม่เบิกจ่าย ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เป็นเงิน 10.9338 
ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าควบคุมงาน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นเงิน 
0.9604 ล้านบาท และค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เป็นเงิน 
10.0034 ล้านบาท และเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 0.2724 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายรายงานการประชุม  

มติคณะทำงาน รับทราบ  

เรื่องท่ี 3.4 ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบปราณ พ.ศ. 2567 (สบก.) 
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) ค่าสาธารณูปโภค 

ค้างจ่ายส่วนกลาง เดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567)  พบว่า ค่าไฟฟ้า จำนวน 
27,359.92 บาท ค่าโทรศัพท์ จำนวน 625.42 บาท ค่าไปรษณีย์ จำนวน 954 บาท รวมทั ้งสิ้น 
28,939.34 บาท ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าไปรษณีย์ 
อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเบิกจ่าย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ขอให้ศูนย์ส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์ให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด  

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ  

เรื่องที ่3.5  ติดตามการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สวผ.)  
นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า 

คงเหลือรายการงบลงทุน จำนวน 86 รายการ ที่ยังไม่ผูกพัน (PO) เป็นเงินจำนวน 161.8842 ล้านบาท 
แบ่งเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 60 รายการ เป็นเงินจำนวน 94.1980 ล้านบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
26 รายการ เป็นเงินจำนวน 67.6860 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงาน 
การประชุม ทั้งนี ้ขอให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายงานความคืบหน้าของแต่ละรายการต่อท่ีประชุม 

นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ผอ.สบก. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการงบลงทุนของ สบก. 
จำนวน 5 รายการ โดยได้ผู ้รับจ้างแล้ว จำนวน 3 รายการ และทำสัญญาแล้ว จำนวน 2 รายการ ซึ่งรายการ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง สำหรับ
รายการที่ต้องทบทวนดำเนินการใหม่ คือ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรายการรถยนต์ 
ตรวจการณ์ ซึ ่งอยู ่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื ้อ/ขอจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 
23 - 27 กันยายน 2567 และทำ PO ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดส่งมอบรถโดยสาร 
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 3 มิถุนายน 2568 (จำนวนวันส่งมอบ 240 วัน) สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ 
กำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 (จำนวนวันส่งมอบ 30 วัน)  

นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สพท. ได้รายงานต่อ 
ที่ประชุม ดังนี้ 1) รายการครุภัณฑ์ทุกรายการได้ทำ PO เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นรายการหางตัดหญ้ารถไถ 
(ลาดบัวหลวง) และรายการรถพรวนดินพร้อมอุปกรณ์ (ลาดบัวหลวง) ที่ยังไม่ได้ทำ PO ซึ่งรายการหางตัดหญ้า
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รถไถ (ลาดบัวหลวง) อยู่ระหว่างจ้างทำ ณ จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะส่งมอบได้ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 
และรายการรถพรวนดินพร้อมอุปกรณ์ (ลาดบัวหลวง) อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะได้รับมอบ 
วันที่ 2 สิงหาคม 2567 และจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ รายการ
เครื ่องปรับอากาศ ที ่ย ังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทุกกระบวนงาน เนื ่องจากบริษัทไม่มีของส่งมอบ และ
เครื่องปรับอากาศขาดตลาด ซึ่งได้จัดทำใบสั่งซื ้อสั่งจ้าง ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2567 และกำหนด
ระยะเวลาส่งมอบ 60 วัน ณ ปัจจุบันดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ ่มตรวจสอบใบสำคัญ และรายการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร  
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทรเกิดความล่าช้า เนื่องจากโครงสร้างของเสาเหล็ก อาคารบางต้น 
ยังสามารถใช้งานได้ จึงต้องดำเนินการปรับลดเนื้องาน/งบประมาณ และ 2) ส่วนประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
รายการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินบางไทร  จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
งวดแรก ภายในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งต้องกันเงินเหลื่อมปี  ถึง 30 มีนาคม 2568 และรายการปรับปรุง
โครงสร้างหลังคาทางเดินและห้องสันทนาการ อาคารศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดินบางไทร จะดำเนินการ 
ส่งเบิกจ่ายเพียงงวดเดียว ภายในเดือนสิงหาคม 2567  

นางสาวณศิภัสร์ ไชยธนิตวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สพป. ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงซ่อมศูนย์เครื่องจักรกล ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว  
ร้อยละ 60 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 สิงหาคม 2567 และ 2) โรงจอดรถ ศูนย์เครื่องจักรกล ได้ผู ้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 กันยายน 2567 ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามท่ีกำหนด 

นางสาววรรณภา ขันทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ส.ป.ก.เชียงราย ได้ชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมว่า รายการโรงจอดรถยนต์ จะดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ 8 สิงหาคม 2567 และกำหนดให้ 
ผู้จ้างเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้าง วันที่ 13 สิงหาคม 2567  

นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) รายการ
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ อยู่ขั้นตอนการรับฟังคำวิจารณ์ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 
2) รายการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะห้วยหนองใหญ่ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ เริ่มดำเนินการใหม่ โดยวิธีการ
คัดเลือก อยู่ระหว่างการอนุมัติใช้ TOR และ ราคากลาง โดยใช้ TOR และราคากลางชุดเดิม และ 3) รายการ 
ขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะหนองบัว บ้านนางาม อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดข้อเสนอ และจะดำเนินการ
เสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2567  

นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) กรณีรายการขุดสระ
เก็บน้ำสาธารณะห้วยหนองใหญ่ และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ของ ส.ป.ก.น่าน ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง  เนื่องจาก
เป็นช่วงฤดูฝน จึงหาผู้รับจ้างได้ยาก แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งเป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด และหากราคากลางได้รับการอนุมัติแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และ 
2) รายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารพร้อมระบบระบายน้ำ จะเร่งติดตาม เพื่อให้สามารถทำ PO ให้ทัน
ภายใน 30 กันยายน 2567  

นางสาวโกลัญญา นาชัยเวียง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.พะเยา ได้ชี ้แจงต่อที่
ประชุม ดังนี้ 1) อาคารเก็บสารบบ อยู่ระหว่างเร่งให้ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ให้ทันภายในวันที่ 
15 กันยายน 2567 และ 2) การขุดลอกห้วย คลอง และสระเก็บน้ำทุกรายการ อยู่ระหว่างรอผลการประชุม
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) จำนวน 3 ตำบล ซึ่งจะดำเนินการประชุมช่วงเดือนสิงหาคม 2567 
คาดว่าจะได้รับรายงานผลการประชุมของ ส.อบต. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2567 จากนั้น ให้อำเภอที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป คาดว่าจะทำ PO ได้ ภายในเดือนกันยายน 2567 
ซึ่งจะสามารถดำเนินงานขุดลอกได้ในปีงบประมาณถัดไป  
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นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า 
การดำเนินงานประเภทที ่ดินสิ ่งก่อสร้าง เช่น การขุดลอกห้วย คลอง ในพื ้นที ่สาธารณะ ซึ ่งเป็นพื ้นที่ 
นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ปีงบประมาณถัดไป ควรมีแนวทางการปฏิบัติ 
อย่างชัดเจน และดำเนินงานตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

นายกฤษณะ ดีปาละ ผู ้ตรวจราชการกรม เสนอต่อที ่ประชุมว่า การดำเนินงานเกี ่ยวกับ
ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณถัดไป ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง เพื่อตรวจสอบเขต 
พ้ืนที่ที่จะดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ถูกต้อง ก่อนจะให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินงานต่อไป   

นางสิริมา พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) รายการ 
รั้วโปร่ง สพป. ดำเนินการแก้ไขแบบให้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อให้สอดคล้องกับแบบ  
ซึ่งหากแก้ไขชื่อเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถทำ PO ได้ ภายใน 30 กันยายน 2567 2) รายการป้อมยาม
แบบมีห้องน้ำ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู ้ร ับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
เดือนกันยายน 2567 3) ห้องน้ำเกษตรกร ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว 4) งานวางท่อและบ่อพักรอบโครงการ 
ได้ผู ้ร ับจ้าง และดำเนินการทำ PO เรียบร้อยแล้ว และ 5) ถนน คสล. จะดำเนินการลงนามในสัญญา 
วันที่ 2 สิงหาคม 2567  

นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้ชี ้แจงต่อที ่ประชุม ดังนี้  1) รายการ 
ลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ อยู่ระหว่างรอกรมทางหลวง (ทล.) นำลูกปูนไปตรวจสอบ คาดว่าจะได้รับ 
การตอบกลับจาก ทล. ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 และ 2) รายการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ได้จัดทำ
สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงาน ทั้งนี้ ส.ป.ก.แพร่ จึงได้
จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน และจะมีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2567  

นางดาวรุ่ง ตันติไวทยพันธุ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำ บ้านเมืองแปง ได้ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567  
ดำเนินการผูก PO แล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และผู้รับจ้างได้เข้าสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับคณะกรรมการแล้ว 

นางจริยา พุทธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส.ป.ก.ลำปาง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1) ตู้สารบบแบบรางเลื่อน ได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ และ 2) โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงชื่อของโครงการ  

นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารพักคอย
เกษตรกรได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567  และผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2567 ณ ปัจจุบัน ดำเนินก่อสร้างส่วนของฐานล่างยืนโครงเสาแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
ตามกำหนด ในวันที่ 7 กันยายน 2567 และเบิกจ่ายงบประมาณงวดเดียว 

นางสาวชนัญพัทธ์ บุตรศรีธวัฒน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการ
ถนนภายในสำนักงาน เริ่มสัญญาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนินงาน ทั้งนี้ ส.ป.ก.
อุตรดิตถ์ได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างแล้ว 3 ครั้ง คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ 
ซึ่งต้องดำเนินการกันเงินเหลื่อมปี เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป 

นางศิริพร อภิเดช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน อยู่ระหว่างวางฎีกา คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะสามารถจ่ายเงินผู้รับจ้างได้ 

นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) รายการขุดลอก
สระเก็บน้ำสาธารณะหนองขาเป็ด มีผู ้ยื่นความประสงค์แล้ว จำนวน 8 ราย คาดว่าจะได้ผู ้ร ับจ้าง และ 
จะสามารถลงนามในสัญญา พร้อมทำ PO ได้ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 2) รายการก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูรั้วสำนักงาน ได้ดำเนินการขอปรับแบบ และต้องดำเนินการกันเงินเหลื่อมปี 3) รายการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบ ทั้งนี้ จะไม่ขอขยายระยะเวลาและไม่ของบประมาณเพ่ิมเติม 
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นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 
รายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขอให้ ส.ป.ก.ขอนแก่น ทบทวนรายการในแบบที ่จะปรับแก้ไขใหม่ 
ว่ามีผลกระทบต่อการปรับลด/เพิ่มราคาด้วยหรือไม่ ซึ่งหากมีผลต่อการปรับลด/เพิ่มราคา จะส่งผลต่อวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ดำเนินงาน ดังนั้น ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการตามแบบที่ปรับแก้ไขใหม่ด้วยเพ่ือ
ความถูกต้อง  

นางสาวรัตนาวรรณ ตอบไธสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก. กาฬสินธุ์ 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ดำเนินการลงนาม 
ในสัญญา พร้อมทำ PO เรียบร้อยแล้ว และกันเงินเหลื่อมปี เพ่ือดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

นางสาธนี แง้มสุราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.นครพนม ได้ชี้แจงต่อที่ประชมุว่า 
รายการรั้วสำนักงาน ได้ดำเนินการกันเหลื่อมปีไว้ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีสัญญา ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2567 
ซึ่ง ณ ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว  

นางอรอนงค์ เพชรมะดัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้ชี ้แจง 
ต่อที่ประชุมว่า อาคารอเนกประสงค์ อำเภอวังน้ำเขียว อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง เนื่องจากได้ขอความ
อนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี จัดทำราคากลางให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ทั้งนี้ ได้รับการประสานแจ้งว่า
จะนำราคากลางส่งให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา ในช่วงบ่ายวันที่ 2 สิงหาคม 2567 

นางสาวดวงเดือน มะเดือทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) รายการป้ายเขตที่ดินพระราชทาน ขนาด 0.75 * 1.8 เมตร อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ 
ซึ่งหากได้ผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ภายใน 10 กันยายน 2567 และ2) รายการป้ายเขต
ที่ดินพระราชทาน ขนาด 0.60 * 0.60 เมตร จะดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ 5 สิงหาคม 2567  

นายรุ่งโรจน์ สถาพร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) อาคารเก็บเอกสาร 
ได้ประกาศผู้ชนะราคา วันที่ 2 สิงหาคม 2567 อยู่ในช่วงรออุทธรณ์ ภายใน 7 วันทำการ คาดว่าจะทำสัญญา
เสนอจังหวัด ภายในสิ ้นเดือนสิงหาคม 2567 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร ผู ้ร ับจ้าง  
เข้าดำเนินงานแล้ว และมีการเบิกงบประมาณล่วงหน้าแล้ว ร้อยละ 15 และ 3) ค่าควบคุมงาน โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ควบคุมงานได้เข้าควบคุมงานในพื้นที่ และอยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ทันตามแผนงาน   

นางสาวยุพา ราชจินดา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการอาคารเก็บ
เอกสาร 2 ชั้น ณ ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในหนังสือ เพ่ือให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2567   

นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผอ.สวผ. คณะทำงานและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้  
ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีรายการงบลงทุน ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทำ Timeline การดำเนินงาน พร้อมกำหนด
งวดงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามงวดงานที่กำหนด 

นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานคณะทำงาน ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยังดำเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุนไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งดำเนินการทำ PO 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 และหากไม่สามารถทำ PO ได้ทัน ให้เร่งดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีให้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอให้จัดทำ Timeline การดำเนินงานรายการงบลงทุนที่ยังเบิกจ่าย 
ไม่แล้วเสร็จ พร้อมกำหนดงวดงาน จัดส่งให้ สวผ. ต่อไป  

2. ขอให้ สพป. จัดส่งแบบก่อสร้างให้ ส.ป.ก.จังหวัด ที่มีความประสงค์จะใช้แบบ โดยขอให้
จัดส่งตั้งแต่ต้นปีการดำเนินงาน เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด สามารถดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปได้รวดเร็วขึ้น และ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
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3. ขอให้ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด  

4. ขอให้ ส.ป.ก.ขอนแก่น นำข้อสังเกตของ สวผ. ไปดำเนินการทบทวนรายการในแบบ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่จะปรับแก้ไขใหม่ว่ามีผลกระทบต่อการปรับลด/เพิ่มวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ดำเนินงานหรือไม่  

มติคณะทำงาน รับทราบ/ดำเนินการ 

เรื่องท่ี 3.6  เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (สบท.) 

 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ผอ.สบท. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  
1. โครงการรายจ่ายขาดที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 2567) ซึ ่งคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม 
ที่ได้อนุมัติ/เห็นชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ จำนวนเงิน 506.72 ล้านบาท 
แบ่งเป็นงบลงทุน จำนวนเงิน 157.30 ล้านบาท และงบดำเนินงาน จำนวนเงิน 349.42 ล้านบาท โดยมี 
ผลการเบิกจ่าย จำนวนทั ้งสิ ้น 240.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.53 และยังมีรายการยอดผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 134 ล้านบาท  

2. โครงการเพื ่อการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก.  
โดยตรงแต่ไม่ได้รับงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567) 
จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงิน 270.26 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 93.93 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.75 ซึ่งมี จำนวน 17 โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ร้อยละ 50 เช่น โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP มีผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 2.23 

3. โครงการลักษณะการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567) ดังนี้ 1) โครงการจัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจ เพื่อให้บริการเกษตรกร 
ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 19.70 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.12 
2) โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 - 01) เป็นโฉนดเพ่ือ
การเกษตร ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 22.76 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8.67 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.12 3) โครงการตรวจสอบและดำเนินการ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 22,469,130 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16.85 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.02 และ 4) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการ
จัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดิน โดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จำนวน 13.44 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 

4. โครงการลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายรายงานการประชุม  

พ.อ.ท.อภิชาติ สุทธิหาระ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจรับรอง
สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP งบประมาณ จำนวน 2.3794 ล้านบาท เป็นงบประมาณเฉพาะค่าออก 
ตรวจแปลงเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจแปลงที่จะใช้จ่ายจริง มีต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ต่ำกว่า 
แผนที่กำหนดไว้ เกินร้อยละ 50 ซึ่งหากดำเนินงานครบทุกกระบวนงานแล้ว คาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือ
ส่งคืน สบท. 




